

Số: 105/KH-THTBH

Tương Bình Hiệp, ngày 03 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Thực hiện Công văn số 608/PGDDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một về việc triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 trong cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một;

Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp xây dựng Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động và học sinh thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường và ngày môi trường thế giới. Nội dung tuyên truyền cần thiết thực, tiết kiệm và có hiệu quả tạo chuyển biến trong viên chức, người lao động và học sinh về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng nhằm hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực và sức khỏe cộng đồng.

2. Nâng cao ý thức, hiểu biết về sự cần thiết, tầm quan trọng về sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường. Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), đường phố sạch đẹp, khai thông cống rãnh không để nước tù đọng làm phát sinh ruồi, muỗi gây bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác.

3. Vận động, hướng dẫn sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước trong cộng đồng dân cư, sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngầm, nước mặt, thực hiện những giải pháp xử lý chất thải, đảm bảo điều kiện vệ sinh nhằm nâng cao điều kiện sống của viên chức, người lao động và học sinh.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Thời gian tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024: Lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như: ngày 30/4 – Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 01/5 – Ngày Quốc tế Lao động, ngày 07/5 – Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày 05/6 - Ngày môi trường thế giới,...



2. Địa điểm: Tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường tại đơn vị trường Tiểu học Tương Bình Hiệp.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền cổ động rộng rãi trong đội ngũ viên chức, người lao động và học sinh về sử dụng tiết kiệm nước, bảo vệ các nguồn nước và môi trường sống.

Tổ chức tuyên truyền cổ động bằng nhiều hình thức treo băng rôn trong thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với khẩu hiệu: **“Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường”**.

Tổ chức tuyên truyền trực tuyến trên trang web của trường nhằm góp phần giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh, có thể lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến.

Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chính sách quản lý nước sạch và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe viên chức, người lao động và học sinh.

2. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường

Tổ chức tuyên truyền thực hiện phong trào “ăn chín, uống sôi”, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Giữ gìn vệ sinh chung trong cộng đồng, xử lý chất thải trước khi phát thải ra môi trường.

Tuyên truyền những nội dung, mô hình hay trong bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức phong phú, sôi động đến đội ngũ viên chức, người lao động và học sinh tại đơn vị.

Thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng

Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 và triển khai thực hiện tại trường.

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng phong trào “Mái trường em sạch đẹp - văn minh”.

Tổ chức các cuộc truyền thông về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường đối với sức khỏe của viên chức, người lao động và học sinh.

Vận động phụ huynh và học sinh tham gia mô hình: **“Đổi chai nhựa lấy hạt giống, cây hoa,..”**

Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm giáo dục cho học sinh ý thức về bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nước sạch, rửa tay để góp phần phòng, chống các dịch bệnh.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua địa chỉ Email: nguyenthuyaiquoc@tptdm.edu.vn) **trước ngày 12/6/2024.**

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Thực hiện phong trào “ăn chín, uống sôi”, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Giữ gìn vệ sinh chung trong cộng đồng, xử lý chất thải trước khi phát thải ra môi trường.

Giáo dục cho học sinh ý thức về bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nước sạch, rửa tay để góp phần phòng, chống các dịch bệnh.

GVCN phối hợp với TPT Đội thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

3. Báo cáo kết quả thực hiện

Phó Hiệu trưởng và TPT Đội báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 cho Hiệu trưởng **trước ngày 07/6/2024.**

Trên đây là kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 của Trường Tiểu học Tương Bình Hiệp. Hiệu trưởng đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- PGDĐT (báo cáo);
- CB, GV, NV;
- Đăng Website;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thành Trung